

Chương trình họp ảo bàn tròn đường thủy Hạ Nguồn Duwamish

(v. 7-25-23)

Thứ Ba, Ngày 1 tháng 8, 2023 | 5:30-7:30 PM

(Những người tham gia có thể kiểm tra bắt đầu lúc 5:00 PM)

Mục đích gặp gỡ:

Để thảo luận về các cột mốc quan trọng trong quy trình thiết kế và lập kế hoạch xây dựng cho tầm với cũng như cập nhật thông tin từ xung quanh đường thủy Hạ Nguồn Duwamish

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ:

- Nghe từ EPA về các kế hoạch để dọn dẹp phần phía nam (vùng cao của Hồi giáo) của tuyến đường thủy Hạ Nguồn Duwamish.
- Thảo luận về Sáng kiến đào tạo Superfund Jobs (Super JTI) và cách tối đa hóa các cơ hội.
- Nghe cập nhật từ các thành viên hội nghị bàn tròn và những người khác.

Mục đích và cấu trúc bàn tròn:

[Bàn tròn tuyến đường thủy Hạ Nguồn Duwamish \(LDW\)](#) là một diễn đàn dành cho những người bị ảnh hưởng bởi việc dọn dẹp [địa điểm Đường thủy Hạ Nguồn Superfund](#) và các cơ quan cùng nhau làm việc cùng nhau để giảm thiểu tác động của việc dọn dẹp đối với cộng đồng bị ảnh hưởng. Các cuộc họp bàn tròn cho phép EPA nghe được ý kiến đóng góp trong phần thiết kế cho việc làm sạch trầm tích từ nhiều bên liên quan, thành viên cộng đồng và các bên quan tâm của trang web Superfund Duwamish thông qua các đại diện Ủy ban.

Nếu không biết chắc bạn đang ở trong Ủy ban nào? Xem phần dưới của chương trình nghị sự này để biết mô tả của mỗi Ủy ban. Vui lòng liên hệ với người hỗ trợ bàn tròn trung lập của Triangle ([Sophie Glass, sglass@triangleassociates.com](mailto:sglass@triangleassociates.com)) nếu bạn cần trợ giúp kết nối với một cuộc ủy ban phù hợp với sở thích và vai trò của bạn. Thời gian trong chương trình nghị sự cho các những ai chưa là thành viên cuộc họp bàn tròn có thể đặt câu hỏi và cung cấp ý kiến. Tất cả đều được chào đón!

Cách tham gia cuộc họp:

Tất cả đều được chào đón! Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua Zoom. Chúng tôi khuyến khích bạn vào phòng họp trực tuyến ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu cuộc họp để chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn trước tại <https://zoom.us/test>.

Để được trợ giúp truy cập cuộc họp, liên hệ Cheryl Klotz tại cklotz@triangleassociates.com hoặc gọi 206-583-0655 x 123.

Tham gia vào tiếng Anh:

- Đối với **âm thanh và hình ảnh tiếng Anh** bằng máy tính hoặc điện thoại (được đề xuất), hãy sử dụng liên kết này <https://us06web.zoom.us/j/85613611372>
- Đối với ai dùng **chỉ dành cho âm thanh tiếng Anh** qua điện thoại, hãy gọi **253-215-8782**,
- Mã số cuộc họp trực tuyến: **861 4002 8989**

Tham gia thông qua các dịch vụ thông dịch trực tiếp:

Đăng nhập vào cuộc họp trực tuyến bằng cách sử dụng: <https://us06web.zoom.us/j/85613611372>. Đối với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Khmer, Tiếng Lào, hoặc tiếng Việt (**Español**, **ខ្មែរ**, **Tiếng Việt**) âm thanh, chọn ngôn ngữ của bạn trong thanh công cụ trực tuyến ở dưới cùng bên phải màn hình của bạn trong cuộc họp.

- [Tài liệu sẽ được cung cấp trên trang web của Hội nghị bàn tròn](#)

Thời gian	Chủ đề chương trình nghị sự	Nguyên vật liệu
5:00-5:30 pm (30 phút)	Kiểm tra công nghệ tùy chọn Đăng nhập sớm và người hỗ trợ có thể giúp bạn thoải mái với nền tảng cuộc họp trực tuyến (bao gồm các tính năng diễn giải) và nhận hỗ trợ công nghệ.	
5:30-5:35 pm (5 phút)	Chào mừng, giới thiệu và chia sẻ nơi chúng tôi dừng lại kỳ trước-Điều phối viên Mục tiêu: Xác định mục đích của cuộc họp và biết ai đang tham dự. <ul style="list-style-type: none">• Chào mừng và giới thiệu các thành viên bàn tròn• Nhắc nhở về vai trò của Ban chỉ đạo bàn tròn và các thành viên hiện tại• Tóm tắt lại cuộc họp bàn tròn trước đó• Đánh giá chương trình nghị sự	Ngày 28 tháng 9 năm 2022 Liên kết tóm tắt cuộc họp bàn tròn: English ខ្មែរ Español Tiếng Việt
5:35-6:15 pm (40 phút)	Trình bày với Câu Hỏi & Trả Lời: 90%Thiết kế và kế hoạch hỗ trợ Mục tiêu: Cung cấp cách nhìn tổng quan về thiết kế dọn dẹp gần chung kết cho Thượng Nguồn và chia sẻ với bàn tròn về cách phản hồi của họ từ tháng 9 năm 2022 đang được đưa vào thiết kế dọn dẹp. <ul style="list-style-type: none">• Trình bày - Elly Hale, EPA• Kế hoạch truyền thông và tiếp cận cộng đồng - Nhóm đường thủy Hạ Nguồn Duwamish<ul style="list-style-type: none">• Câu hỏi and Trả lời	Những trang https://www.duwa-mishwaterwayroundtable.org/meetings LDWG Phản hồi cho bình luận
6:15-6:20 pm (5 phút)	Nghỉ giải lao	

Thời gian	Chủ đề chương trình nghị sự	Nguyên vật liệu
6:20-6:30 pm (10 phút)	<p>Khả năng kiểm soát nguồn tiếp cận - Sinh thái học Mục tiêu: Tài liệu này (được sản xuất bởi Sinh thái học) tư vấn cho EPA về việc kiểm soát tiêu chuẩn của nguồn để tiến hành dọn dẹp ở mỗi khu vực tiếp cận.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bài thuyết trình • Câu hỏi và câu trả lời 	
6:30-7:00 pm (30 phút)	<p>Sáng kiến đào tạo nghề Superfund (JTI) và tuyển dụng địa phương - EPA Mục tiêu: Chia sẻ thông tin về chương trình SuperFund JTI cho LDW và nhận được phản hồi từ bàn tròn về cách có thể thành công nhất trong việc cung cấp việc làm cho các thành viên trong cộng đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cập nhật từ EPA về việc lập kế hoạch/phát triển Superfund JTI • Bài học rút ra từ Superfund JTI trước đây để tối đa hóa chương trình trong tương lai • Đối thoại bàn tròn về cách tăng khả năng tiếp cận công việc cho các thành viên cộng đồng thông qua Superfund JTI 	
7:00-7:15 pm (15 phút)	<p>Xung quanh đường thủy - EPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trung Nguồn: Đánh giá lịch trình, Kết quả sơ bộ của Lấy mẫu trước Giai đoạn 1 • Báo cáo tổng hợp nền mô cá/động vật có vỏ: Cập nhật • Lấy mẫu trên toàn bộ nghê, cá, cua • Cập nhật trên đảo Harbor/East Waterway <ul style="list-style-type: none"> • Trang web của Lockheed West Superfund đánh giá 5 năm 	
7:15-7:20 pm (5 phút)	<p>Thông báo từ các cuộc họp bàn tròn, tất cả các cuộc Ủy ban Mục tiêu: Chia sẻ cập nhật từ các cuộc ủy ban về thông tin liên quan đến cộng đồng dọn dẹp và sông.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cập nhật ngắn gọn từ các thành viên bàn tròn (tùy chọn) 	
7:20-7:25 pm (5 phút)	<p>Cơ hội nhận xét và câu hỏi từ các nhà quan sát Mục tiêu: Không gian cho nhận xét ngắn gọn và câu hỏi từ những người tham gia không phải là thành viên bàn tròn. Nhân viên EPA có thể ở lại sau cuộc họp để thảo luận thêm với các nhà quan sát.</p>	

Thời gian	Chủ đề chương trình nghị sự	Nguyên vật liệu
7:25-7:30 pm (5 phút)	Kết thúc các bước tiếp theo và tiếp theo Mục tiêu: Đảm bảo theo dõi các ý tưởng và nhiệm vụ. <ul style="list-style-type: none">• Cuộc thăm dò ý kiến• Các mục hành động• Bước tiếp theo	
7:30 pm	Tạm dừng	
7:30-7:45 pm (15 phút)	Đúc kết Tùy chọn Mục tiêu: Làm thế nào trải nghiệm cuộc họp có thể được cải thiện? (Ví dụ: Phối hợp ngôn ngữ, thuận lợi, tài liệu họp, thuyết trình, v.v.)	